



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๖๔๔๘๐๗
ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๒/ว๓๐๒๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ ราย
- กองกลาง จำนวน ๑ ราย

โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำนิทร์ คงศิลา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย



ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย
ดังนี้

๑. จำสืบัตรีสวรรค์ชิต สุภาพพงษ์สกุล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
๒. นางสาวอัจฉรีย์ ยูวพันธ์ สังกัดกองกลาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำนิษฐ์ คงศิลา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาศึกษาและพัฒนาศึกษา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย